

**Niệm vui được Chúa viếng thăm**

11/08/2018 Lm. Thu Bãng, CMC

**Tôi giáo xù Bùi Phát, cha xù luôn luôn thày mọt ông già râu tóc bạc phơ, ngày nào cũng vào khoảng 12 giờ trưa, ông vào nhà thờ cầu nguyện, rồi vài phút sau ông ra về. Thày ông ra vào rất nhanh, cha thờ cầu hỏi ông thì ông trả lời:**

**"Con không thờ cầu nguyện lâu giờ được, nhưng mỗi ngày vào lúc nghỉ trưa, con vào nhà thờ để thờ Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, Con đây!", xong tôi nán lại đôi ba phút, rồi ra về".**

Bên ngoài mọt thầy gian không thầy ông già đâu, vì ông bận tại nhà nên được đưa vào bệnh viện. Vì không thân nhân, không hàng đưa về, nên phải chuyển ngay ở trong nhà thờ, và ở đây ngày nào cũng thấy ông được Chúa đến thăm. Ông cũng chỉ nói những lời gì nghe như ông thờ cầu thăm Chúa trong nhà thờ: "Lạy Chúa Giêsu, con đây!"

Các bạn coi sóc bệnh nhân, thầy tu ngày ông già vào đây thì hoàn toàn vắng mặt thay, vì ông thờ cầu thăm hỏi và nói chuyện tu tào với mọi người, khi các soeurs cũng cảm thấy thay đổi. Các soeurs hỏi ông thì ông trả lời: "Có người đến thăm con hàng ngày, sao con lại không vui được?". Hỏi mãi ông mới gật đầu trả lời: "Chúa Giêsu đến thăm con." Bởi thầy Chúa là người vui đến thăm, khi ông đã không quên người chia sẻ cái niềm vui ông được cho các bệnh nhân đang cùng đi chung phòng với ông.

Câu chuyện "Niềm vui được Chúa viếng thăm" là niềm vui mà ông già đã lãnh nhận, ông đã chia sẻ với mọi người. Niềm vui được Chúa đến với mình lúc tham dự thánh lễ, và nhất là khi rước lễ, cũng phải là niềm vui thúc đẩy chúng ta thờ cầu hỏi những gì Đức Giêsu đã làm! Thánh Công Đồng Vaticanô II đã nói: "Chúa Giêsu vẫn hằng hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong việc cử hành phụng vụ. Ngài hiện diện trong Thánh Lễ, trong con người Linh Mục... Nhất là trong Phép Thánh Thể, trong các Bí Tích Thánh. Ngài còn hiện diện qua Phúc Âm, qua Lời Chúa...." (Constitutin on the Sacred Liturgy).

**Đieu này được ghi thích cách rõ ràng trong bài Phúc Âm: "Ta là bánh hằng sống.... Bánh tôi ăn sống. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Bánh Ta ban chính là Thịt Ta, để cho thờ**

